

**Ngày 24/3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề về mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới áp dụng từ 1/4 và tình hình tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT 2 tháng đầu năm.**

▶ Bài & ảnh: **Thủy Nga**



## Đã có hơn 1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo báo cáo của BHXHVN, 2 tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 đã gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là trong công tác phát triển người tham gia. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp, đến nay toàn ngành đã đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, về công tác thu, phát triển người tham gia, ngay từ đầu năm BHXH đã chủ động giao chỉ tiêu phân đấu cho BHXH các tỉnh, TP; tích cực rà soát, đối chiếu dữ liệu được chia sẻ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thuế để khai thác; tiếp tục phân loại đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để phối hợp với các tổ chức đoàn thể, xã hội, đại lý thu tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia mới. Theo đó, ước đến hết 28/2, số người tham gia BHXH đã đạt 16,23 triệu người (bằng 32,58% lực lượng lao động trong độ tuổi), trong đó có 14,98 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và 1,05 triệu người tham gia BHXH tự nguyện. Số người tham gia BHYT là 86,5 triệu người (đạt tỷ lệ bao phủ 88,65% dân số). Tuy

nhiên, tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT còn khá phổ biến, với tổng số tiền nợ trong cả nước khoảng 46.297 tỷ đồng. Việc xử lý đối với đơn vị, DN phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, ngừng hoạt động vẫn còn khó khăn, vướng mắc.

Trong khi đó, nhằm tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, BHXHVN đã cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 2 tháng đầu năm cho BHXH các tỉnh, TP vào kỳ chi tháng 1. Đặc biệt, để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, BHXHVN đã chỉ đạo BHXH 13 tỉnh, TP có diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 và 4 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 3; đối với khu vực, địa bàn đang bị phong tỏa, thì xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng. Ước tính đến ngày 28/2, số người giải quyết hưởng mới BHXH là 1.564.624, trong đó số người hưởng hàng tháng là 11.510 lượt, số hưởng một lần là 110.525 người, chế độ ốm

đau là 1.151.761 người, chế độ thai sản là 237.050 người... Riêng số người giải quyết hưởng mới bảo hiểm thất nghiệp là 82.137.

Về thực hiện chính sách BHYT, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, BHXHVN đã tham mưu với các bộ, ngành hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho việc khám chữa bệnh BHYT. Ước đến ngày 28/2, số lượt người khám chữa bệnh BHYT trên cả nước là 24.710.139 người.

Nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới, BHXHVN cho biết, toàn ngành sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ BHXH, BHYT trong những tháng tiếp theo. Trong khi đảm bảo việc triển khai thẻ BHYT theo mẫu mới đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân, BHXHVN sẽ phối hợp với các bộ, ngành triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành; tăng cường thanh tra đột xuất tại các đơn vị có dấu hiệu nợ đọng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT. Đồng thời, quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt; quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, trợ cấp thất nghiệp; tăng cường, chủ động các biện pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính... ■

### Đối tượng nào được cấp thẻ BHYT mẫu mới?

Theo quy định, những người đang sử dụng thẻ BHYT mẫu cũ còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để đi khám chữa bệnh. BHXH các tỉnh, TP khi sử dụng hết phiê thẻ mẫu cũ, sẽ cấp mẫu mới cho các trường hợp: cấp mới thẻ BHYT cho người tham gia; cấp lại thẻ BHYT cho người bị mất thẻ BHYT; cấp lại thẻ BHYT do bị rách, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ.